



username. password
 จดจำผู้ใช้ ลืมรหัสผ่านลงทะเบียน Login Cancel

คอมชัดลึคออนไลน์ วันที่ 03-10-2555

Like 38,371

ข่าวด่วน ลองดูกันสักตั้งไหมครับ? 'ผ้าไหม'ติดดาว!กลุ่มสตรีบ้านหัวฝ้าย

ฟังเพลง "คนเกลียดยุ่ง"

www.facebook.com/SoffellThailand



การเมือง กีฬา บันเทิง อาชญากรรม โลฟสดัลล์ เศรษฐกิจ ต่างประเทศ การศึกษา อื่น ๆ



ซีรี่ส์เกาหลี! กระตุ้นค่านิยมผิวขาว

จิตแพทย์ระบุซีรี่ส์เกาหลีมีส่วนกระตุ้นค่านิยมอยากผิวขาวของหนุ่ม-สาวไทย เชื่อเป็นค่านิยมแค่ช่วงเวลาหนึ่ง เดือนสติดควรวางใจเรื่องความดีความสามารถมากกว่าสีผิว ขณะที่สื่อเทคแฉสาวไทยคลั่งถึงจุดช้อนเร้น

24ก.ย.2555 นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีที่มีสื่อต่างประเทศรายงานความนิยมการมีผิวขาวใสของสาวไทย โดยระบุว่า เป็นผลจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สีผิวกระจ่างใส โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศของผู้หญิง และมีความเชื่อว่าผู้ที่มีผิวกระจ่างใสโอกาสประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับมากกว่าผู้หญิงผิวคล้ำว่า การที่สาวไทยนิยมการมีผิวขาว กระจ่างใสตามจุดต่างๆของร่างกาย เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชาย หรือเพื่อให้เกิดการยอมรับสถานภาพทางสังคมนั้น ถือเป็นเรื่องของความนิยมตามกาลสมัย เพื่อเป็นยุคๆ ซึ่งบางยุคก็มีความนิยมอย่างอื่นเข้ามาแทน บ่งบอกได้ว่ากระแสเรื่องผิวขาวใสไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่คู่สังคมไทยไปยาวนาน แต่จะอยู่เพียงช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นจะมีความนิยมอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ เป็นเรื่องปกติของสังคม

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า การโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีผิวขาวกระจ่างใสเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นความอยากของประชาชนให้หันมานิยมผิวขาวใส ทำให้กระแสแรงมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติของบริษัทที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ภาพยนตร์หรือซีรี่ส์เกาหลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระแสนิยมผิวขาวใสด้วย อย่างไรก็ตาม การนิยมผิวขาวใสเป็นการนำห่อเป็นยุคไม่นานก็จะมามีค่านิยมอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่สนใจในเรื่องของผิวขาวใส ผู้ชายก็กำลังมีค่านิยมและอยากมีผิวที่ขาวใสได้เช่นกัน

"ควรเน้นในเรื่องของการเป็นคนดีในสังคมมากกว่าเรื่องสีผิว เพราะสมัยนี้คนที่ตัวเล็กหรือค้ำก็สามารโดงตั้ง มีที่ยืนในสังคมได้ เพราะเขามีจุดขายคือความสามารถ จึงอยากให้ใส่ในเรื่องของความดีและความสามารถซึ่งคงทนและยั่งยืน มากกว่าเรื่องสีผิวที่เป็นกระแสเพียงบางช่วงในสังคมเท่านั้น" นพ.ทวีกล่าว

The Rice Bran Oil Company

น้ำมันรำข้าว อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
www.trbocompany.com

ขาวใสเปล่งประกายไร้ผิวฝ้า

ครีมหน้าใส เซรั่มผิว ฝ้า กระ ลดราคาพิเศษเดือนนี้เท่านั้น
www.beautybvhherb.com/T.086-804-5959

เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี ญี่ปุ่น

ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี ญี่ปุ่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ราคาพิเศษ

สื่อเทคแฉสาวไทยคลั่งถึงจุดช้อนเร้น

ทั้งนี้เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ เดอะ การ์เดียน รายงานเมื่อวันที่ 23 ก.ย. เกี่ยวกับกระแสคลั่งไคล้อายากมีผิวขาวใสของผู้หญิงไทย ได้ลามไปถึงจุดช้อนเร้น หลังมีผลิตภัณฑ์ใหม่โผล่สรรพคุณว่าช่วยให้เห็นที่ช้อนเร้นของผู้หญิง ขาวขึ้นได้ภายใน 4 สัปดาห์ นักวิจารณ์ชี้ว่าเป็นตัวอย่างสุดชั่วสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ ได้เปลี่ยนนิยามและค่านิยมความงามในสังคมไทย จนมีการตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ที่การคลั่งผิวขาวจะยุติลงเสียที

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังคงกำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันเรื่องสีผิวในประเทศไทย ซึ่งผิวขาวใส ถูกนำมาเชื่อมโยงกับสถานภาพ

อ่านข่าวทั้งหมด

โจรโตโหด!บุกยิงผอม.ดาเปาะดับ
'บุญทรง'อ้างไม่รู้'โกร่ง'ค่านำข้าว
จับสัญญาณเกมชิงเก้าอี้มท.'ในเพื่อไทย
ดังทั่วโลก!'กามัง'หมาฮีโร่ช่วยเด็ก
ปรับกรม.ฝุ่นดลบล้างบิณฑบ'แม่'
ฝ่าห่มห่อ'ศพเด็ก'ล่องเรือหาหลักฐาน
รวม!พม่าขมขื่นสาวยิวเที่ยว'ฟูลมุน'
คอมชัดลึคจัดก'ล่งแซกคว่า'จำนำข้าว'

get widget Powered by **คอมชัดลึค**

5 ข่าวยอดนิยม

วิถีทัศน์จากดวงดาว : พ.3ตค.55
ดังทั่วโลก!'กามัง'หมาฮีโร่ช่วยเด็ก
ลูกสาวเอลวิสแอมไปขายปลาทอดข้างทาง
'โกร่ง'เดือน!รม.จะพังเพราะจำนำข้าว
ปรับกรม.ฝุ่นดลบล้างบิณฑบ'แม่'

อ่านต่อหน้าใน



www.dealfish.co.th/สื่อผ่านแฟชั่น

โฆษณาโดย Google โอกาส และความสำเริงในชีวิต

บรรดามล็ดภัณฑ์ที่รับประกันว่าจะช่วยให้ใบหน้า ผิวขาวและกระชับ มีขายอยู่ทั่วไป ในขณะที่ธุรกิจอาหารเสริมและยาปรับสีผิวให้กระจ่างใสก็ไปได้สวย แต่นี่เป็นครั้งแรกของการตลาดน้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นสตรีที่มีสรรพคุณเพิ่มความขาว

โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ ซึ่งเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์ เว็บไซต์และวิทยุ เป็นภาพผู้หญิงนั่งยื่นสีพีคคนหนึ่ง กวาดสายตาดูเสื้อผ้าชุดใหม่พร้อมเสียงบรรยายว่า ใครๆก็อยากดูดี แต่การสวมยีนส์พีคพี อาจทำให้สีผิวหมองคล้ำได้ จากนั้นก็ซูมไปยังกางเกงตัวใหม่เป็นขาลิ้นขาว พร้อมกับเสียงบรรยายคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าช่วยให้ผิวบริเวณนั้น กระจ่างใส

การออกผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันในอินเดีย ในปีนี้ ต้องเผชิญกับการเหยียดหยามจากนานาชาติ เพราะเนื้อหาในโฆษณามีการระบุเป็นนัยว่า บริเวณจุดซ่อนเร้นที่ขาวกระจ่างขึ้นจะช่วยให้ดูดีดูบุรุษเพศ แต่นายทูลย์ เซบาสเตียน โอห์ล จาก ฟันบลิสซิส ไทยแลนด์ ผู้ทำโฆษณาชุดนี้ระบุว่า ผลวิจัยยืนยันว่า ผู้หญิงสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้

หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การมีผิวกระจ่างใส เท่ากับการอยู่ในชั้นสูงขึ้นไปอีกระดับ เนื่องจากเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเจ้าของผิวพรรณเช่นนั้น "ไม่ได้ตกตราบ่ากลางแดดในทุ่งนา ภาษาไทยมีการเปรียบเทียบเชิงเหยียดๆคนผิวคล้ำ อาทิ คำเหมือมืออีกา ขณะทุกวันนั้น ชาวนาปลูกข้าว สวมเสื้อแขนยาว กางเกงแขนยาว หมวกปีกกว้างและถุงมือ

DRAFTFCB บริษัทเบื้องหลังโฆษณาผลิตภัณฑ์เพิ่มความกระจ่างใสยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทย ระบุว่าแรงงานกลุ่มนี้ ถือเป็นลูกค่างานใหญ่ในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวทั้งผิวหน้าและผิวขาวของบริษัท

นิตยสารผู้หญิงในไทย ใช้ดารากาหลี่ ญี่ปุ่น และชาวเอเชียผิวขาวใสโฆษณาผลิตภัณฑ์อวดอ้างความขาวกระจ่าง เสริมด้วยสโลแกนเพิ่มความมั่นใจ อาทิ ฉายออโรราของคุณออกมา และ รู้จักกับมหัศจรรย์แห่งผิวขาว เช่นเดียวกับสื่อโฆษณาเกือบทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกก็ใช้รูปแบบเดียวกัน และคาดว่า ธุรกิจสินค้าเพิ่มความขาวใสในภูมิภาค จะทะลุหลัก 2,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยตลาดที่มีการเติบโตเร็วที่สุดคือ จีนกับอินเดีย

แต่กระแสสังคมความขาวมาพร้อมกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ เนื่องจากสินค้าหลายชนิดมีส่วนผสมของไฮโดรควิโนน และปรอท ที่อาจทำให้ผิวกระด้างต่างถาวร หรือทำลายไต ผลิตภัณฑ์บางชนิดยังผิดกฎหมาย

คนอ่าน 1814 คน

5

0



ข่าวด่วน

- 10:26 น. ผบก.ระนองจัด8มาตรการเข้มสกัดแก๊ง
10:18 น. มือปืนคองคาร์ทมินบุกยิงถล่มบ้าน19นัดกลาง
10:03 น. "บุญทรง" อ้างไม่รู้เรื่อง "โกร่ง" คำนจ่านา
09:56 น. จนท.เร่งเปลี่ยนนิสัยเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ
09:51 น. ทองลง 100 บาท รูปพรรณชาย 26,200
09:44 น. บุกยิงผู้ใหญ่บ้านหรือเสาะตาย จกป็นหนี

อ่านต่อหน้าใน



เว็บไซต์เครือข่าย

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ

The Nation World Film BKK เนชั่นแซนแนล เนชั่นสุดสัปดาห์ ชาวด่วน

เนชั่นโมบายนิวส์ 247 เฟรนด์ โอเคเนชั่น Nation Book กรุงเทพธุรกิจ

Bizbook Nation E-jobs Market@nation Nation E-commerce Nation Group

ประกาศเจตนารมณ์
ชมรมผู้ผลิตชาวออนไลน์

©2012 All rights All rights reserved. www.komchadluek.net

เกี่ยวกับคมชัดลึก
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อคมชัดลึก

คมชัดลึก